



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงาน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช.
ไปแล้ว นั้น

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ
ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) โดยให้ผู้ที่มิมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของ
สำนักงาน กสทช.

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิทธิ ในการเข้ารับการคัดเลือก
รวมทั้งสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช.

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
(ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	วช ๐๐๑	นางสาวนงลักษณ์ วัชรเกียรติพงษ์	วิศวกรชำนาญการ
๒	วก๐๐๒	พันโท จักกรินทร์ เกษมสิริโยธิน	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๓	วก๐๐๓	นายปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๔	ศก ๐๐๑	นางสาวกนกวรรณ ตันทสิทธิ์	เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
๕	นง ๐๐๓	นายดลธีร์ โชคสิทธิกร	นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง
๖	นส ๐๐๒	พันโท รังสิมันต์ เปี่ยมทองคำ	นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับสูง
๗	นส ๐๐๓	นายศักร์กมล พลรักษ์ชัย	นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับสูง

